
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2567 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น  

ผู้มาประชุม 

1. นายธีระศักดิ ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น       ประธานที่ประชุม 
2. นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
3. นายบุญฤทธิ์  พาณิชย์รุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
4. นายโกเมน  กันตวธีระ  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
5. นายกฤษณะ  ทองด ี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายณัฐกร  ศรีนวกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายทศพร  ปิยะพิทักษ์วงศ ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี     
8. นายวิทยา  ภูโยสาร   ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  
9. นางอารีย์  สุรารักษ์   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น  
10. นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
11. นายภาษิต  ชนะบุญ   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
12. นางสาวปิยะดา วงศ์ละคร  ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 
13. นายสราวุธ  อินอร่าม   ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 
14. นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง  รก.ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15. นางทิมาพร  จันทรถง   ผู้อ านวยการส านักคลัง 
16. นางสาวมนต์ริสสา   คงตาก   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
17. นายทศพล  วงศ์อาษา  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
18. นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
19. นางธัญวรัตน์  สานนท์   ผู้อ านวยการส่วนโยธา 
20. นางสาวศิริกัลยา โพธิจันทร์  ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
21. นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์  ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
22. นายทัศนัย  ประจวบมอญ  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข   
23. นายอาทิตย์  แก้วมณี   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
24. นายศรัณย์  เปานาเรียง  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
25. นางสาวพัชรมณฑ์ นิลกลาง   ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 
26. นางอินทิรา  ฆารเจริญ  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
27. นางปริญดา  เอียสกุล   ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม 
28. นางวทัญญุตา ธวัชโชติ   ผู้อ านวยการส่วนสังคมสงเคราะห์   
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29. นายสังวาล  เมืองโคตร  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาชุมชน 
30. นางอนรรฆอร พรมม ี   ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
31. นายพัฒนา  ยอดสะอึ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
32. นางสาวประภาพร อินทร์แสง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก  
33. นางรินทร์ลภัส เบ้าเงิน   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
34. นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
35. นายเกรียงไกร กานุสนธิ์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก  
36. นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
37. นายสันตีรณะ นามวงษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
38. นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
39. นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค ์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง  
40. นางสาวชุตินธร หัตถพนม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู 
41. นางสุพัตรา  โถบ ารุง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู 
42. นางกุลรัก  ไชยราชา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนทัน 
43. นายทวีศักดิ์  พรมมงคล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่  
44. นางสาวรินทนา พันธ์ไธสง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่  
45. นายจตุรงค์  พันเดช   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่  
46. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ (โนนหนองวัด) 
47. นายประชารัตน์ โนนทนวงษ ์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ (โนนหนองวัด) 
48. นางสาวทัศนี  นุชนวลรัตน์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนชัย 
49. นายอังคาร  ชัยสุวรรณ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนชัย  
50. นางวาสนา  แม้นญาต ิ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองแวง 
51. นายประสิทธิ์  สมศักดิ์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
52. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม   
53. นายณภูผา  โพธิมา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
54. นายจิตตะ  ระกิติ    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม  
55. นางจินตนา  ภูจอมจิตร  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม  
56. นายนิธิศ    กิจขุนทด   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
57. นางบุญยนุช  บุญปัญญาวัฎ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
58. นายวีระพงษ ์ กองพรม   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
59. นางสาวภิญญาภัสส์ พิพย์โยธา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
60. นางสาวภาวินี กาฬอ่อนศรี  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
61. นางนุชนภา  ขันธ์เครือ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ  
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62. นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
63. นางสาวกนกรจ ชัยนิติกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
64. นางมันฑิกา  ไชยพรหม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
65. นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
66. นางสาวจารุณี พงพุทธา  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
67. นางรัตนา  สุขบัว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
68. นางสาวศิวาพร  ปานเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
69. นางสาวทิพย์ประภา ทองสี   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
70. นางสาวศรพระทัย จันทิมา   หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
71. นางสาวทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ  รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
72. นางสุกัญญา   พันธ์เดช   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
73. นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว  หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 
74. นางสาวปุณิกา จุลวงศ ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
75. นางคณิศร  ประดา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
76. นายกมลศักดิ ์ แก้วมาตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
77. นายยุติธรรม  น้อยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
78. นายมาโนชช  ธาดาจิตติกร  หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล  
79. นายคมสันต์  สอนไว   หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า  
80. นายจุลพล  มงคลสินธุ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
81. นายพูลศิลป์   โพธิ์ดก   หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  
82. นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
83. นางนิภาธร   พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
84. นางวรรณภา  เกียงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
85. นางสาววันชนกน์  บริกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
86. นางนภกช   สาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
87. นางสุพัตรา  ตาลดี   หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์  
88. นางสาวกาญจนา สุพรรณคุ้ม  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
89. นายไพศาล   มีอนันต์   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
90. นางเมธินี   สุดเสนาะ   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  
91. นางสาววัฒนา  สีคาม   หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
92. นายกาญจน์  วันนุประธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
93. นางอัศรา   เอกวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
94. นายธนายุทธ   มณี   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
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95. นายสาธิต  สงวนทรัพย ์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
96. นายชัยยศ  เต็งคิว   หัวหน้าฝ่ายสง้สริมและพัฒนาอาชีพ 
97. นางลักษณา   สุขศร ี   รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
98. นางกัญชพร   ฟองทอง   รก.หัวหน้ากลุ่มงานจัดหาพัสดุ 
99. นางสาวธนิดา  ศรีบูญยอด  รก.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
100. นางฐิติญาพัณ พีระธันยกานต ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
101. นางสาวราวดี มูลมาตร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
102. นางวิภาวดี  เตียวยืนยง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
103. นายวงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเทพพิทักษ์  โคกลือชา  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ   
2.  นายรณชัย   เอกตาแสง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
3.  นางสาวรัศมี   ส าราญ    นิติกรช านาญการ  
4.  นางสาวศศิกาญจน ์ ศิริปรุ    นิติกรปฏิบัติการ 
5. นางสุนทรีลักษณ์ แก้วขันธ์จันทร์  พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล 2 
6. นางสาววรัญญา โกฏิรักษ ์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
7. นางปาณิสรา   ประแดงปุย  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
8. นางสาวณิชาภัทร  สีดาทัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นายสมเจตน์   นาชัยสินธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวศศิพินท์  คงทรัพย ์  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
11. นางจตุพร   จงกลณ ี   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
12. นางสาวหนึ่งน้อง  ร่มเย็น   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
13. นางวญากรณ์  โหน่งจันดี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
14. นางศศิธร   นะรากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
15. นางสิริวรรณ  ตั้งใจตรง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
16. นายขจรพงศ์  สุนทรไชยา  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
17. นางสาวสุปัญญา โพธิ์ศรี   ครู 
18. นายชวกร  อุตอามาตย ์  ครู 
19. นางสาวระวีวรรณ คงเดชอดิศักดิ ์  ครู 
20. นางสาวช่อเพชร โยเหลา   ครู 
21. นางจันทจิตต์  สมมะวัง   ครู 
22. นางสาวพิมงาม จาดเสม   ครู 
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23. นางสาวบุปผา แก่นแก้ว  ครู 
24. นางขัตติยา  สิทธิวิบูลย์ชัย  ครู 
25. นางสาวสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาการ ครู 
26. นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก  ครู 
27. นายอรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์  ครู 
28. นางสุจิตรา  ภูแข่งหมอก  ครู 
29. นายอรรถพงศ ์ บุตรทา   ครู  
30. นาสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง  ครู 
31. นางสาวอัจฉรา ศรีชัยโย   ครู 
32. นางสาววริศรา สิมภัยลี   ครู 
33. นายสุทธิรักษ์ ไชยวงษ ์  ครู 
34. นายเจริญ  อัคราช   ครู  
35. นางสาวสรันยา วิชาเงิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
36. นางสาวช่อผกา นาทันตอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
37. นายชาญณรงค์  ภัทรมานนท ์  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม 
38. นางสาวสิริกร สีท ามา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

    
เริ่มประชุมเวลา   13.30  น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม เวลา 13.30 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แล้วฝนก็มาไม่เหมือนเดิมบทมันจะเทมันก็เทหนัก ๆ เลย ดังนั้น ส านักช่าง 
ส านักปลัดฯ ติดตามสถานการณ์เรื่องฝน เรื่องน้ า แล้วก็ถ้าดูแนวโน้มว่าจะหนักก็ท าค าสั่งเลยเพ่ือให้พนักงานมี
ความพร้อม 100 % ในการจะปฏิบัติหน้าที่ ส่วนส านักสาธารณสุขฯกรณีเรื่องอาสาสมัครหรือเรื่องชุมชน กรณีถ้า
มันมีน้ าเข้ามาแล้วมันชะเอาพวกขยะไปติดตามตะแกรงตรงนี้เราก็อย่าละเลยนะครับ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผม
ไม่แน่ใจว่าการก่อสร้างบริเวณตรงปากซอยสวัสดี ผอ.ส านักช่าง ช่วยไปดูให้หน่อยมันมีผลกับน้ าท่วมซอยสวัสดี
หรือไม่ ถ้ามันจะมีผลต้องหาวิธีการให้คนที่เข้ามาท าโครงการก่อสร้างให้เขาหาวิธีแก้ไขไว้ให้เราด้วย  เพราะว่า
จากนี้ไปก็คงจะเป็นช่วงฝนหนักไปเรื่อย ๆ แล้วฝนมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ดังนั้น ฝากทุกกอง/ส านักดูแลโดย
ท่านรองฯแต่ละกอง/ส านักที่รับผิดชอบ ท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร มีส านักปลัดฯกับส านักช่าง รองบุญฤทธิ์ 
พาณิชย์รุ่งเรือง ส านักสาธารณสุขฯกับส านักสวัสดิการฯ เรื่องการแก้ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูกรณีชุมชนและ
ประชาชนได้รับผลกระทบช่วยท าเรื่องนี้ ท่านปลัดฯติดตามสถานการณ์ให้ด้วยถ้ามีท่านไม่ต้องรอถาม ท่านสั่งการ 



6 
 

ได้เลยในเรื่องการท าค าสั่งให้ทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ในช่วงที่มันมีสถานการณ์ที่รุนแรงนะครับ 
เนื่องจากว่าสถานการณ์ฟ้าฝนหลายท่านอาจจะไม่สะดวก ฝนตกหนักแล้วเดินทางกลับล าบาก ก็ยกวาระต่าง ๆ 
เหล่านั้นไปในครั้งต่อไป มีเรื่องฝากจากท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร ทุกครั้งของการประชุมสภาเทศบาลฯใน
วาระอ่ืน ๆ จะมีสมาชิกฯอภิปรายเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร ก็ช่วยตามให้ผมมา
ตลอด ดังนั้น กอง/ส านักใดก็ตามที่มีเรื่องที่สมาชิกฯอภิปรายเอาไว้แล้วยังไม่ได้ตอบ ขอความกรุณารีบท ามาท่าน
รองมนตรี สิงหปุณณภัทร จะไปตามและขอให้ความร่วมมือด้วย ถ้าไม่เช่นนั้นถึงเวลาในสภาฯจะไม่ตอบแทนให้
เจ้าตัวเจ้าของเรื่องเป็นคนตอบเอง แล้วรีบท าเรื่องมานะครับ อะไรตอบเป็นเอกสารได้พยายามตอบเป็นเอกสาร
ทั้งหมด ให้ตอบเป็นเอกสารจะได้ผ่านการดู ผ่านการคัดกรอง ผ่านการตรวจสอบ ให้เกิดความสมบูรณ์เรียบร้อย
เท่านั้นจึงจะส่งต่อไปนะครับ รบกวนท่านรองมนตรี สิงหปุณณภัทร ช่วยตามต่อด้วย  

 มติที่ประชุม  :  รับทราบและมอบหมาย ดังนี้ 

 - (ส้านักปลัดฯ/ส้านักช่าง) ติดตามสถานการณ์เรื่องฝน เรื่องน้้า จัดท้าค้าสั่งเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที ่ 

 - (ส้านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เตรียมอาสาสมัครชุมชนกรณีมีขยะที่ไหลมาตามน้้าและไป
ติดตามตะแกรงเหล็ก ให้รีบด้าเนินการแก้ไข 

  - (ส้านักช่าง) กรณีการก่อสร้างบริเวณหน้าซอยสวัสดี มีผลต่อการที่น้้าท่วมซอยหรือไม่ หากมีผล
ต่อการท้าให้เกิดน้้าท่วมให้รีบด้าเนินการแก้ไข  

 - (ส้านักสวัสดิการสังคม) เตรียมเรื่องแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูกรณีชุมชนได้รับผลกระทบ
จากน้้าท่วม  

 - (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ) การประชุมสภาฯในวาระอ่ืน ๆ ส้านัก/กองใด 
มีเรื่องท่ีสมาชิกฯอภิปรายเอาไว้แล้วยังไม่ได้ตอบ ให้รีบด้าเนินการและให้ตอบเป็นเอกสารจะได้ผ่านการคัด
กรองและผ่านการตรวจสอบ  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งท่ี 5/2567 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2  

 - เลื่อนไปรับรองในคราวประชุมครั้งถัดไป  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

3.1 เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
 - เลื่อนการรายงานไปคราวประชุมครั้งต่อไป 
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3.2 เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเทศบาลนครขอนแก่น 
 - เลื่อนการรายงานไปคราวประชุมครั้งต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อทราบ   

4.1 เรื่องรายงานผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล)  

นางศศิธร  นะรากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
 เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลทุกท่านนะคะ 
ดิฉันในนามของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอรายงานผลการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการคัดเลือกเทศบาลนครขอนแก่นผ่านการ
ประเมินเข้าสู่รอบสุดท้าย ประเภทโดดเด่น โครงการที่เราส่งคือนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องระบบการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาการเรียน โดยครู หมอ พ่อ แม่ ของส านักการศึกษา 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 เข้ารอบสุดทา้ยต้องมีการมาประเมินอีกรอบหนึ่ง รอบนี้ผลเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็คือได้รางวัลแล้วถูกไหม 

นางศศิธร  นะรากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
 รอบนี้เราประกวดในประเภทโดดเด่นมีผู้เข้ารอบทั้งหมด 23 อปท.ค่ะ ล าดับนี้เรียงตามตัวอักษรยัง
ไม่ได้จัดล าดับค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 มี อบจ.กาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมือง
ตาคลี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครปากเกร็ด อบจ.แพร่ เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาล
เมืองเมืองพล เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองยโสธร อบจ.ล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน เทศบาลเมือง
วารินช าราบ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองสุไหงโก – ลก 
เทศบาลนครอุดรธานีก็เข้า คือต้องมาแข่งรวมกันไม่ได้แยกถูกไหม 

นางศศิธร  นะรากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
 ในส่วนนี้แยกเป็น อปท.ขนาดใหญ่ค่ะ จะมี อบจ.ด้วยค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 อปท.ขนาดใหญ่ก็คือ เทศบาลนคร กับ อบจ. ต้องไปแข่งกัน  

นางศศิธร  นะรากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
 เทศบาลเมืองด้วยค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ระยะเวลาต่อจากนี้ไปเป็นอย่างไร 
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นางศศิธร  นะรากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
 ต่อจากนี้ไปต้องรอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่เป็นคณะอนุกรรมการก็จะประชุมหารือถึงแนวทางการ
ประเมินว่าจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรออกมา ก็จะแจ้งเราล่วงหน้า 1 อาทิตย์  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 มีผลมาเม่ือไหร่ 

นางศศิธร  นะรากุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   
 เมื่อวานตอนเย็นค่ะ หนังสือเป็นทางการจะตามมาภายหลังค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ขอชื่นชมคณะท างาน ผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมมือร่วมไม้อย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกโรงเรียนโดยเฉพาะตอนที่ไป
เปิดล่าสุด เปิดโครงการอบรม ครู หมอ พ่อ แม่ ก็พยายามแจ้งคณะครูที่เกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญ มีรอบ
ล่าสุดที่รองนายกฯเขาป่วยเลยไม่ได้ไป จริง ๆ ผมอยากจะให้ความส าคัญกับเรื่องนี้สูงมากเพ่ือที่จะแจ้งคณะครู
ได้รับทราบ ปกติมีแต่ผู้ปกครองที่รับทราบผลของการคัดกรองผ่าน App Care ว่าลูกไม่ปกติแต่ผู้ปกครองที่ลูก
เป็นปกติไม่ได้ทราบเรื่อง ผมบอกว่ามันผิดมันจะต้องทราบทั้งหมดเพราะเราคัดกรองลูกของเขา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อทราบแล้วว่าเป็นปกติการดูแลแบบปกติก็ว่าไป แต่อย่างว่าสิ่งที่เราใส่ใจก็คือถึงจะปกติเราก็ไม่ได้
เพิกเฉย เพราะเรายังใส่ใจมากกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้า การบูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่อง
อ่ืน ๆ พวกเราก็ให้การดูแลเรื่องพวกนี้โดยทั่วหน้าด้วย โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ปกติเมื่อผ่านการคัดกรองไม่ว่าจะ
บกพร่องอะไรต่อมิอะไร เราก็ให้การดูแลรักษา ปรับพฤติกรรมร่วมกัน มันเป็นโครงการที่มันพูดถึงความเสมอ
ภาคทางการศึกษา เป็นโครงการไม่ว่าจะยากดีมีจนแต่ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ที่เราพยายามที่จะให้เขาได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง นอกจากค าว่าเด็กหน้าห้อง กลางห้อง หลังห้อง เด็กบางคนที่ครูจ าชื่อได้กับเด็กจ านวนมาก
ในห้องที่ครูยังไงก็จ าชื่อไม่ได้ จ าได้แค่หน้า แล้วเราจะท ายังไงกับเรื่องราวแบบนี้ ให้ความสนใจทั้งหมดนะครับ 
ก็ขอบคุณคณะผู้เกี่ยวข้องแล้วก็หวังว่าเราน่าจะผ่านเข้าไปถึงในระดับรางวัลที่เราปรารถนา  เพราะมันมีการ
สร้างแรงบันดาลใจ มันเป็นการพูดถึงความส าเร็จที่ร่วมกันนะครับ      

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

 4.2 เรื่องรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 ประจ้าปีงบประมาณ 2567      

นายศรัณย์  เปานาเรียง   ผู้อ้านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่

เทศบาลนครขอนแก่นได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ 38 
คุณทองโบราณเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2567 บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลง
แล้วเราขอน าเสนอในรูปแบบของวีดีทัศน์เป็นเวลา 4 นาที หลังจากนั้นก็จะน านักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลใน
ครั้งนี้มาถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ขออนุญาตน าเสนอครับ  
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จบลงแล้วส าหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 คุณทองโบราณเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2567 
ณ จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 ชนิดกีฬา ที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณผู้ใหญ่
ใจดีทุกภาคส่วนที่ให้ความส าคัญให้ก าลังใจแก่นักกีฬาอย่างอบอุ่น  เป็นพลังในการสู้ศึกครั้งนี้อย่างเต็ม
ความสามารถและไม่ว่าผลจะออกมายังไง การรู้แพ้ รู้ชนะและการให้อภัย เคารพในกฎกติการวมทั้งยอมรับค า
ตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้งและสามารถน าเอาคุณธรรมดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย ซึ่งการไปสู่ความ
เป็นเลิศนักกีฬาจะต้องขยันฝึกซ้อมทุกวันอย่างต่อเนื่อง เราจะต้องได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจริงใน
สนามฝึกซ้อมจากครูฝึกและผู้ควบคุมที่มีความรู้ประสบการณ์ การฝึกซ้อมมีความจ าเป็นต้องรวมกลุ่มนักกีฬา
เข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาแต่ละประเภท เพ่ือสร้างวินัย สร้างความรักสมัครสมานสามัคคี สร้างความพร้อม
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยนักกีฬาที่มีร่างกายที่มีพลังสมบูรณ์แข็งแรงจะน าชัยชนะมาให้ทีม การแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 
38 คุณทองโบราณเกมส์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจ านวนมากถึง 83 หน่วยงาน สรุปอันดับการ
แข่งขันเทศบาลนครขอนแก่น ได้อันดับที่ 2 สามารถคว้ามาได้ 16 เหรียญทอง 19 เหรียญเงินและ 13 เหรียญ
ทองแดง ดังนี้ ฟุตบอล 1 เหรียญ เงินวอลเลย์บอลในร่ม 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง เซปักตะกร้อ 1 
เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง เปตอง 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 
4 เหรียญทองแดง แบดมินตัน 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง หมากรุกไทย 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง หมากฮอสไทย 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน กรีฑา 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญ
ทองแดง รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ สุดยอดไปเลยใช่ไหมคะ และเพ่ือเป็นการแสดงถึงความพร้อมและการมี
ศักยภาพในทุกด้านในปี 2568 เทศบาลนครขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 
ขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ พวกเราจะมุ่งสู่เป้าหมายที่เด็กเยาวชนให้มีพัฒนาการด้านกีฬาที่เจริญก้าวหน้าตลอดจน
ยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ขอชื่นชม ขอบคุณโรงเรียน ครู ผู้ฝึกสอน แล้วก็นักเรียนลูก ๆ ทุกคนที่ทุ่มเทท าให้ประสบความส าเร็จ

อันดับ 1 เป็นใครและได้กี่เหรียญทอง 

นายศรัณย์  เปานาเรียง   ผู้อ้านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
อบจ.นครราชสีมาครับ ได้ทั้งหมด 29 เหรียญทองครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ของเรา 16 เหรียญ ต่างกัน 13 เหรียญ เนื่องจากการเป็นเจ้าภาพกีฬาในปีหน้า เราก าหนดวันแข่งขัน

สิ้นเดือนมิถุนายนใช่ไหม วันที่ 30 มิถุนายน แล้วก็ข้ามไปเดือนกรกฎาคม ชื่อเกม ขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ ดูจาก
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ชื่อถ้าไม่ขยายความคนจัดงานคนที่รับผิดชอบ ผมเกรงว่าจะมองในกรอบเดิม ๆ ประเด็นขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ 
คือจะท าอย่างไรการแข่งขันกีฬาที่จัดที่ขอนแก่นด้วยความเป็น Smart City สิ่งเหล่านี้จะออกไปรวมกันได้
ดังนั้น จึงมีการบ้านที่หลากหลาย รับผิดชอบโดยฝ่ายกิจการนักเรียนไม่เพียงพอหรอกครับ มันต้องคิดใหม่ 
ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในความเป็น Smart City เรามีตั้ง 7 Smart ประการที่ 1 ประการที่ 2 พอขึ้น
ชื่อว่า Smart มันมีเรื่องท้าทายมาก ท าอย่างไรระบบรวบรวมคะแนน รวบรวมผลเหล่านี้ มันจะมี Application 
ของมันขึ้นมาที่จะประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะท างานชุดนี้ต้องรีบแต่งตั้งเพ่ือศึกษาและพัฒนาทราบว่า
อุดรธานีเองก็พยายามจะท าแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ชื่อนี้มันแบกอยู่บน 2 ไหล่ของทั้งองค์กร ระบบ
ประมวลผลทุกอย่างต้องรวดเร็วสามารถโชว์ได้จริง ท างานได้จริง มีประสิทธิภาพจริงนี่ประการที่ 1 ประการที่ 2 
ด้วยความเป็น Smart หลาย ๆ เรื่องพยายามดึงมาเป็นเครือข่ายเพ่ือให้มาท างาน เสียดายมากแทรมน้อยโดน
ไฟไหม้ไป ไม่อย่างนั้นเราจะดึงแทรมนอ้ยมามีส่วนร่วม แต่เมื่อไม่สามารถมีส่วนร่วมได้สิ่งหนึ่งจะต้องท าไม่ได้นั่น
ก็คือยกตัวอย่าง เช่น เครือข่ายที่มี City bus เป็นรถแบบสมาร์ท เป็นรถเมล์อัจฉริยะ เราจะมีส่วนร่วมยังไง  ผม
เคยให้การบ้านกับทางส านักการศึกษา โดยร่วมกับบริษัทบัสซิ่งให้เขามาวางระบบเปลี่ยนรถเมล์ที่เทศบาลให้
เป็นรถเมล์อัจฉริยะ ต่อไปต้องมีระบบกล้องวงจรปิด มีระบบฟรี WiFi มีระบบใช้การ์ดของนักเรียน ของ
บุคลากรที่พอขึ้นรถไปแล้วแตะการ์ดได้เลย อย่างนี้เป็นต้น มีแม้กระทั่งพัฒนา Application LINE หรือจะเป็น 
LINE เวลาผู้ปกครองส่งลูกขึ้นรถแล้ว ผู้ปกครองสามารถติดตามได้ผ่าน LINE ว่าเส้นทางท่ีไปลูกยังอยู่แบบไหน
ถึงโรงเรียนแล้วเรียบร้อยปลอดภัย แม้กระทั่งสามารถเข้าไปดูในกล้องวงจรปิดของรถได้ว่าลูกเป็นยังไงบ้าง
เดินทางปลอดภัยใช่หรือไม่ เราคงไม่ใช่มีแค่ค้อนกับขวานเอาไว้ทุบกระจกซึ่งมันเป็นเรื่องเก่า ของใหม่รถบัสของ
เทศบาลจะต้องพัฒนาให้เป็นอัจฉริยะให้เป็น Smart bus ให้ได ้เรื่องนี้ส านัก/กองต้องรับไปอย่างจริงจังแล้วรถ
พวกนี้จะต้องน าไปใช้ในการแข่งกีฬาเป็นส่วนประกอบ อ่ืน ๆ อาทิเช่น การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่
การเดินทาง ต่อไปคือการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนต่าง ๆ กล้องวงจรปิดมีมากน้อยเพียงใด เพราะต้องใช้
โรงเรียนเพ่ือเป็นสถานที่ในการพักแรม ระบบกล้องวงจรปิด ระบบอ านวยความสะดวก ระบบการดูแลพวก
เหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนายกระดับขึ้นมา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องคณะท างานต่าง ๆ จะต้องไปคิดส านักช่างก็คง
จะไม่ได้คิดแค่กรอบการตกแต่งเมือง แต่ก าลังพูดถึงสนามที่เราจะใช้ดีไซน์ที่จะน าไปประกอบ มันคงจะจืดชืด
มากถ้ามันมีแค่สนาม ถ้าเด็กรุ่นใหม่ก าลังพูดถึงไปอย่างนั้นเวลาไปสนามเขาจะไปเช็คอิน มันมีอะไรให้เป็นจุด
เช็คอินให้เขา เขาอยากจะถ่าย Selfie กันมันมีพ้ืนที่อะไรที่มันดูแล้วสนุกสนานอย่างนี้เป็นต้น ชุมชนจะมีส่วน
ร่วมเป็นกองเชียร์ กองเชียร์จากชุมชนมาในอดีตที่เราเคยท าจ าได้ไหม เราจะเอาอาหาร ขนม ไข่ อะไรพวก
อย่างนี้ ขนมหรือไข่ อาหารไปส่งนักกีฬาโรงเรียนต่าง ๆ พวกนี้ต้องไปท ารายละเอียดขึ้นมา โดยกอง/ส านักที่
เกี่ยวข้องถ้าจะท าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องงบประมาณ ก็ไปพิจารณาให้มันออกมาเป็นงบประมาณให้ได้แล้วก็เป็น
งบประมาณท่ีเหมาะสมถูกต้องนะครับ ไม่ใช่งบประมาณเยอะเกินไม่ยอมรับแบบนั้น การที่จะเอาชุมชนไปเชียร์
พานักเรียนไปเชียร์ในแต่ละสนาม ต้องมีการวางแผน มีค่าใช้จ่าย มีรถที่จะต้องน าพาไปเหล่านี้เป็นต้น 
พวกเหล่านี้พูดถึงทุกกอง/ส านักที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ การแสดงปกติใช้ Organizer ถ้าจะจ้าง
สุดท้าย Organizer ก็มาจ้างโรงเรียนแบบนี้จะต้องท าอย่างไร แล้วถ้าโรงเรียนรวมพลังจะท าให้เห็นได้ไหม ไม่ใช่
ไปมอบแยกโรงเรียน ถ้ามอบแยกโรงเรียนก็ยังเหมือนเดิม ไม่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของ 11 โรงเรียนใน
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สังกัด ควรจะเป็นการแสดงแบบใด ที่ไม่ใช่คิดโดยมืออาชีพก็ได้ แต่เราก็มีปัญญาทีจ่ะคิดใช้ของดีที่มีอยู่ประยุกต์
กับอะไรอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น ค าว่าขอนแก่นสมาร์ทเกมส์มันครอบคลุมเรื่องราวเหล่านี้ ไม่ใช่แค่จัดการแข่งขัน
แต่มันมีเนื้อหาเชิงลึกมากมาย การปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับสาธารณะกับเครือข่าย เช่น เราเคยท าแล้วก็เคยท า
มาได้ เราต้องการให้มันแรงเหมือนเดิมก็คือบัตรประจ าตัวนักกีฬาไปตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ไปตลาดอ่ืน ๆ ไปกิน
อาหารร้านนี้จะมีคูปอง อาจจะมีคูปองหรืออาจจะมีเมนูให้เขาดูว่าคุณใช้บัตรประจ าตัวนักกีฬาไปกินร้าน
ดังต่อไปนี้จะมีส่วนลด มีบริการพิเศษสมมติ ถ้าติดต่อเรามาในการจองโรงแรมเป็นคณะครู ผู้ติดตาม ผู้ปกครอง
ผ่านเรามีโรงแรมดังต่อไปนี้ ซึ่งพร้อมจะให้บริการในราคาพิเศษ ผู้ปกครองเองก็อาจจะได้บัตร VIP พิเศษ บัตร 
VIP ผู้ปกครอง คุณก็สามารถไปใช้บริการได้แบบเดียวกับนักกีฬาไปพักโรงแรมได้ราคาถูก ขึ้นรถเมล์ยกตัวอย่าง
เช่น Smart bus ของขอนแก่นปกติหัวละ 15 บาท ถ้าคุณซื้อบัตรหรือถ้าคุณใช้บัตรแบบนี้ คุณจะสามารถจ่าย
ได้ในราคา 12 บาท หรือ 10 บาท เป็นต้น พวกนี้พยายามติดต่อเอาไว้ประสานเอาไว้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าความ
เป็นขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ไม่ได้พูดถึงแค่เกมส์การแข่งขันกีฬา แต่ก าลังพูดถึงคนทั้งเมืองรับรู้ด้วย พร้อมจะเป็น
เจ้าภาพร่วมกันแล้วเราจะปลุกกระแสการเป็นเจ้าภาพร่วมได้อย่างไร เมื่อจ านวนนักเรียนและบุคลากรและ
ผู้ปกครองเข้ามารวมทั้งหมดนี้ประมาณหลักเท่าไหร่ ไปท าการบ้านมาให้ดี ใช้เวลาคิดตั้งนานบอกหมื่นกว่าคน 
อยากจะได้ว่าข้อมูลจริง ๆ ประมาณเท่าไหร่ พอบอกไปแล้วค าว่าเป็นหลักหมื่นท าให้ทุกคนในตารุกเลยนะว่า
จะมีคนมาเข้ามาใช้เงินในขอนแก่น มาพัก มากิน มานอน ต่อให้อัตราการใช้เงินเด็กนักเรียนต่อหัวจะต่ าแต่
ก าลังพูดถึงระดับ 10,000 คน มันเป็นเรื่องใหญ่มาก ระบบการจราจร ระบบการรักษาความปลอดภัย ต ารวจ
ทหาร เทศกิจ อปพร. ทั้งหมดเหล่านี้จะมีส่วนร่วมอย่างไร ดังนั้น รีบตั้งคณะท างานแล้วก็ไม่ใช่แค่ส านัก
การศึกษาอย่างเดียว อันดับแรกคือในเบื้องต้นให้ผมเป็นประธาน แล้วรองประธานน าโดยรองนายกฯ ปลัดฯ 
รองปลัดฯ ไปแจกแจงท าในแต่ละเรื่อง ไปท าในรายละเอียดในแต่ละด้านให้มีรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ
เพ่ือเราจะได้รวบรวมแล้วก็ไปคิดให้ออกปฏิเสธกรอบเดิม ๆ แค่จัดการแข่งขันกีฬา เป็นเจ้าภาพกีฬา กรอบเดิม ๆ 
คิดได้แค่นั้น ไปเอาโจทย์ของมันคือค าว่าขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ไปตีเป็นโจทย์ อะไรที่จะดึงความเป็น Smart 
City เข้าไปมีส่วนร่วมได้ แม้กระท่ัง Low Carbon ถ้านักเรียนเข้ามาแล้วสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้นักกีฬาจะไม่ทิ้งขยะ
ลงพ้ืน พวกอย่างนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องไหม อาหารการกิน กินเสร็จแล้วอาหารเปียก ขยะเปียก ซึ่งเป็นเศษ
อาหารจะมีการจัดการยังไง มีชุมชนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปรับเพ่ือไปท าข้าวหมูไหม ไปท าเป็นปุ๋ยไหม ไปท า
เป็น EM ไหม สมมติอย่างนี้เป็นต้น ให้มันมีวงจรพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแม้กระทั่งจอประมวลผลเราต้องมีจอ
ขนาดใหญ่ในบางสนามไหม ที่เขาสามารถดู ถ้าคุณไม่ไปดูจอคุณเข้าไปใน Smart Phone ของคุณเข้าไปใน 
LINE นั้น เข้าไป App นี้ คุณจะเห็นผลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันจะขึ้นอัพเดทอยู่ตลอดเวลา แม้กระท่ังการนัดหมาย
นักกีฬาแต่ละประเภทใครที่เข้าไปประเภทนี้ คุณเข้าไปในเรื่องนี้ก็จะรู้เลยว่าเราจะต้องเดินทางจากตรงนี้ไปตรงนี้
มีแผนที่ให้ รถจากต่างจังหวัดขนนักกีฬาไปเขาก็สามารถเข้าไปตรงนี้  แผนที่จะไปดูสนามกีฬาต่าง ๆ ได้ 
มีแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก สถานที่พักพวกเหล่านี้ใส่เข้าไปและคือขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ 
ก็หวังว่าคณะท างานก็โดยส านักการศึกษาเป็นกองเลขาฯ ให้คิดใหม่ ไม่คิดว่าเป็นฝ่ายจัดงาน แต่ให้ปรับใหม่
เป็นกองเลขาฯ เพราะการท างานมันจะต้องเชื่อมโยงทุกกอง/ส านัก ระบบรักษาความปลอดภัย การเดินทาง 
อาหาร การมีส่วนร่วมพวกเหล่านี้เป็นหัวใจส าคัญ รวมถึงการใช้ความเป็น Smart City ของขอนแก่นเข้าไป
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ประยุกต์ให้ไม่ใช่มาแล้วตรงไหนมัน Smart มันสามารถอธิบายรายละเอียดได้พอสมควรว่าค าว่า Smart มันมี
มากมายที่เข้ามาเก่ียวข้อง เรื่องนี้ส าคัญมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากับการเป็นเจ้าภาพก็จะได้เป็นอย่างสมศักดิ์ศรี
แล้วก็มีกลิ่นอายที่แตกต่างอย่างชัดเจน ยกระดับความทันสมัย ยกระดับความสะดวก ยกระดับการให้บริการ
หลาย ๆ สิ่งต้องยกระดับในหลาย ๆ เรื่องแล้วก็การมีส่วนร่วมเครือข่ายมากกว่านั้น ขอนแก่นต้องมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าภาพร่วมกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญส าหรับเราเรื่องขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ก็มอบหมาย
ภารกิจเพ่ือด าเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รีบตั้งคณะท างานแล้วแต่ละฝ่ายที่เป็นคณะท างานรีบประชุมเพ่ือ
ค่อย ๆ พัฒนารายละเอียดแล้วก็ไปท าเป็นเป็นตารางระยะเวลามาว่าช่วงเวลาไหนจะต้องมีความพร้อมอะไร  
แล้วไปพีคสูงสุด ไม่ใช่ไปพีคเดือนที่จัดงาน พีคสูงสุดอย่างน้อย 2 - 3 เดือนล่วงหน้า สมบูรณ์ที่สุดทุกอย่าง
สมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุด 3 เดือนล่วงหน้าก่อนเป็นเจ้าภาพและอีก 3 เดือนก่อนจะถึงเวลาเป็นช่วงของการ
ทบทวนในรายละเอียด ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญนะครับ แต่ผมเองถึงเวลาแล้วผมไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ เพราะมัน
จะหมดวาระเดือนมีนาคม ดังนั้น คณะท างานที่แต่งตั้งจะต้องไปท ารายละเอียดร่วมกันก่อนหน้านี้นะครับ เมื่อสักครู่ 
ที่ได้ชื่นชมถ่ายรูปกับเด็ก ๆ แล้วเรื่องหนึ่งที่สังเกตเห็นชัดมากก็คือเรื่องชุด เข้าใจว่าเลือกในแบบที่เขามี ไม่ได้มี
โอกาสเลือกในแบบที่เราต้องการ ผมไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชุดที่โค้ชใส่กับชุดที่นักเรียนใส่ เขาใส่อีกแบบ
หนึ่งไม่รู้จะสื่ออะไรเป็นสีด า ๆ แล้วลายอะไรก็ไม่รู้ ยิ่งของนักกีฬาสีฟ้า ที่มาของสีฟ้าคืออะไร คือมันมีขายแบบ
นั้นใช่ไหม หรือยังไง  

นายศรัณย์  เปานาเรียง   ผู้อ้านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
สีฟ้าจะเป็นสีของเทศบาลเรา ธงเราเป็นสีฟ้า เราก็เลยตัดสีฟ้าเป็นประจ าทุกปี เขาจะรู้ว่าเป็นเทศบาล

นครขอนแก่นครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
สิ่งที่ต้องการออกแบบดีไซน์ของเสื้อ เมื่อค าว่าขอนแก่นสมาร์ทเกมส์มันก็คงจะต้องไม่ใช่พูดถึงแบบเดิม ๆ 

ที่ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมไม่ได้เนื่องจากจ านวนมันมากขึ้น ต้องหาวิธีการทั้ง
ผอ.ส านัก ปลัดฯ รองปลัดฯ ที่เกี่ยวข้องส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง รีบออกแบบดีไซน์เพ่ือหาข้อยุติว่าต้องการ
รูปแบบไหน เพราะค าว่าสมาร์ทเกมส์นี้ก็คงจะไม่ใช่ลายแบบพ้ืน ๆ เท่าท่ีบริษัทม ีควรจะเป็นดีไซน์แม้กระทั่งผ้า 
ชนิดของผ้ารูปแบบดีไซน์ อย่างโคช้ใส่เมื่อสักครู่นี้คือสีด า คือมันมีใช่ไหม มันมีแบบนี้ใช่ไหมหรือยังไง หรือตั้งใจ
จะเลือกแบบนี้  

นายศรัณย์  เปานาเรียง   ผู้อ้านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
คือเราจะประชุมกันแล้วก็ให้โค้ชเลือกว่าต้องการสีไหนครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คือมาเอาแบบที่มีมาเลือกถูกไหม แตไ่ม่ได้ผลิตตามแบบที่เราต้องการถูกไหม แล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือ

ให้ย้อนกลับไง ไม่ได้เอาแบบที่มีมาเลือก แต่ให้เขาพยายามเจรจาว่าผลิตตามแบบที่เราต้องการไหม เดือนที่เรา
จะจัดมันเป็นเดือนที่เป็นฤดูฝน วัสดุแต่งกายพวกนี้มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหม แม้กระทั่งถ้ามันจะเพ่ิม
หมวกขึ้นมาส าหรับนักกีฬาจะเป็นไปได้ไหม สมมติ ลองคิดเรื่องพวกนี้ดูถ้าเป็นไปได้ แม้กระทั่งร่มถ้ามัน
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สามารถท าไดร้่มจะเป็นที่ระลึกแจกระดับผู้บริหารเวลาคุณไปชมสนามต่าง ๆ ก็มีร่มพิเศษให้เป็นของที่ระลึกแต่
มันมีดีไซน์มีรูปแบบของเราเป็นร่มที่กันแดดกันฝนได้ ไม่ใช่ออกมาฝนก็รั่วแดดก็ทะลุอย่างนี้ ดังนั้น ก็ลองดูพวก
นี้คิดให้มันครบเราต้องการแบบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไปดีไซน์โลโก้ ออกแบบโลโก้ขอนแก่นสมาร์ทเกมส์ที่มัน
จะสื่อถึงความเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เมืองที่มีความทันสมัยหรือร่วมสมัย เมืองที่พูดถึงความเป็น 
Smart City และมากกว่านั้นก็คือต้องมีสื่อในเรื่องของการรวมใจ ความสามัคคีอะไรพวกนี้ เพ่ือไปออกแบบโลโก้ 
และออกแบบดีไซน์พวกชุดที่เกี่ยวข้อง แม้กระทั่งชุดของสาวเชิญเหรียญรางวัลพวกนี้มันก็ควรจะต้องมีการพูด
เผื่อไว้เลย ถ้าไปที่อ่ืนมา ถ้าอยู่อีสานก็คล้าย ๆ กันหมดใช่ไหม เสื้อแล้วก็ผ้าซิ่น ลองคิดเผื่อว่าในเมื่อภาคอีสาน
เหมือนกันหมดถ้าขอนแก่นจะเป็น Smart มันจะมีรูปแบบอ่ืนบ้างไหม มีกลิ่นอายความเป็นอีสานขอนแก่นมี
ลายนั้น แต่ว่าชุดมันอาจจะไม่ใช่อีสาน อย่างนี้เป็นต้น ให้มันดูมีความทันสมัยร่วมสมัยมากขึ้น แล้วการเลือกคน
ที่จะเชิญเหรียญรางวัลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ เตรียมไว้คล้าย ๆ คิดเผื่อให้มันครบเฉย ๆ หรอก คิดใน
รายละเอียด ถ้าเราคิดพวกนี้มันก็จะมีการเตรียมการ มีวิธีคิดเผื่อล่วงหน้าเพราะว่าอะไร ถ้าไปอุดรธานีเขาก็
แต่งตัวแบบนี้ ไปร้อยเอ็ดก็แต่งตัวแบบนี้ จนกระทั่งเดาทางถูก แต่ถ้ามาเห็นการแต่งกายอีกแบบหนึ่งแล้วมี
ความรู้สึกว่ามันสวยจัง อยากได้อะไรอย่างนี้ อิจฉาจัง มันต้องได้แบบนั้นเลย แต่ไม่ใช่โหดราคาก็พยายามใช้วิธี
คิดพวกนี้เข้ามาเพ่ือมันจ าเป็นกลิ่นอายใหม่ไปเลยของความเป็นสมาร์ทเกมส์ เมื่อเขาเดินทางมาแน่นอนก็จะ
ปฏิสัมพันธ์กับทางส านักการศึกษา เมื่อปฏิสัมพันธ์กับส านักการศึกษาสิ่งแรกที่เขาอยากจะเรียนรู้มีอะไรบ้าง 
ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในความเป็นโรงเรียนกับส านัก มากกว่านั้นผลการเรียน ผลการสอน ผลการสอบ 
มีตัวเลขอะไรที่จะพัฒนาจากนี้ไปแล้วมันโชว์ได้ ถ้าโรงเรียนไหนท าส าเร็จมีรางวัลพิเศษส าหรับผู้บริหารตอน
พิจารณาขั้น โรงเรียนไหนที่เคยมีมาตรฐานแบบนี้แต่ ณ เวลานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่โชว์เป็นความส าเร็จทั้งการ
สอนอ่ืนใดก็แล้วแต่ให้มีความสัมฤทธิ์ผลที่ดีข้ึนก็มีรางวัลให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่มาแล้วทุกอย่าง
ดูดีหมด ไปดูผลการเรียนการสอนแย่อายตายเลย แปลว่าให้ความใส่ใจในทุก ๆ ด้านนะครับ โรงเรียนไหนจะโชว์
อะไร มีอะไรที่สามารถที่จะน ามาดูแล้วเข้าท่า แคน่ี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้ว นี่ก็คือภาพลักษณ์องค์กรด้วยนะครับ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบและมอบหมาย ดังนี้ 

- (ส้านักการศึกษา) ระบบรวบรวมคะแนน รูปแบบ Application ที่มีการประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็ว ให้รีบแต่งตั้งคณะท้างาน โดยนายกเทศมนตรีฯเป็นประธาน รองประธานน้าโดย รองนายก 
เทศมนตรีฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ และแจกแจงการท้างาน จัดท้างบประมาณในการจัดงานแข่งขันกีฬาให้
ส้านักการศึกษาเป็นกองเลขาฯ 

- (ส้านักการศึกษา) การออกแบบชุดแข่งขันของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน อยากให้ออกแบบดีไซน์
แบบพิเศษท่ีไม่มีตามตลาดทั่วไป ให้ออกแบบดีไซน์ตามท่ีเราต้องการ อาจจะมีการออกแบบร่มเพื่อเป็นของ
ที่ระลึกให้แก้ผู้บริหารที่มาร่วมในสนามกีฬาต่าง ๆ  
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4.3 เรื่องรายงานผลการแข่งขันโครงการแข่งขันภารกิจคิด(ส์) สนุกอย่างสร้างสรรค์ (KKICT 
Maker Creative Challenge 2024)      

นายวีระพงษ์  กองพรม   รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รองนายกฯ ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนการงานและ

ผู้บริหารครับ ผมนายวีระพงษ์ กองพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน วันนี้ได้รับมอบหมาย
จากท่านผู้อ านวยการ ท่านบุญยนุช บุญปัญญาวัฎ ได้ให้เป็นตัวแทนในการรายงานกิจกรรมความส าเร็จของ
โรงเรียนในห้วงที่ผ่านมา โครงการที่ 1 คือโครงการแข่งขันภารกิจคิดสรุปอย่างสร้างสรรค์ 2561 แล้วก็มี
โครงการแรกนะครับ 1 คือโครงการแข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2024 KKICT Maker Creative 
Challenge 2024 การแข่งขันหุ่นยนต์การค้นหาเป้าหมายอัตโนมัติ โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนศูนย์ 
ICT ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดให้มีการ
แข่งขันโครงการการแข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2024 KKICT Maker Creative Challenge คือ
เรื่องของการแข่งขันหุ่นยนต์การค้นหาเป้าหมายอัตโนมัติส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 - 6 เมื่อ
วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ในการบังคับให้หุ่นยนต์ท างานตามโจทย์ที่ก าหนดไว้ 
แล้วก็สามารถน านวัตกรรมตัวนี้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ ในการนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยท่าน
ผู้อ านวยการบุญยนุช บุญปัญญาวัฎ ได้มอบหมายให้กับคุณครูศรีภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร ครูช านาญการพิเศษ 
น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เด็กชายศิวกร พงศ์ศิริลีเจริญ เด็กชายธนวัฒน์ บ้งงึ้ม และเด็กหญิงฐิติพร 
ถาวรสกุลไพศาล ซึ่งผลการแข่งขันทีมของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 
3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รายการที่ 2 รายการโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ฝึก
ทักษะ Coding and Robot การแข่งขัน Robot Unplugged และ Robot Camp 2024 โดยสมาคมดิจิทัลเวิลด์ 
ได้จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ทักษะการแข่งขัน Coding and Robot การแข่งขัน Robot Unplugged  
และ Robot Camp 2024 ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 27 - 28 
เดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแก่ตูม โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม โดยวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าสู่ระบบ Coding and Robot ได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมนักเรียนแกนน าของโรงเรียนสู่เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์และเวทีต่าง ๆ อย่างมั่นใจ โรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีฐาน โดยท่านผู้อ านวยการมอบหมายให้กับคุณครูสิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร ครูช านาญการพิเศษ 
คุณครูบุปผา แก่นแก้ว ครูช านาญการ นางสาวเสริมสุข ราชวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ นางสาวสัณห์ฤทัย 
อุธรตัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ การแข่งขัน Robot Unplugged ทีม 
ST Robot 1 ซึ่งประกอบด้วย เด็กชายจารุกิตติ์ มุ่งเขื่องกลาง เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจดี และ เด็กหญิงพรชนก 
โสพุดอ่อน ทั้งหมดนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรครับ  
ต่อไปทีม ST Robot 2 ประกอบด้วย เด็กชายภาณุพงศ์ ห้าวหาญ เด็กชายอาชวิน นาแซง และ เด็กชายพงศพัทธ์ 
ศรีดาราฎร ทั้งหมดนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรครับ ต่อไป
รายการการแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Camp 2024 ขอนแก่นครั้งที่ 1 แข่งขันในวันที่ 27 - 28 เหมือนกันนะครับ
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ทีม ST Robot 3 ประกอบด้วย เด็กชายกิตติธนัช หลงโศกเชือก เด็กชายธีรเดช บุญใหญ่ และ เด็กหญิงฐิติพร 
ถาวรสกุลไพศาล ทั้งหมดนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรครับ และ
ทีมสุดท้าย ทีม ST Robot 4 ประกอบด้วย เด็กชายศิวกร พงศ์สิริลีเจริญ เด็กชายธนวัฒน์ บ้งงึ้ม เป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาทั้งหมด ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและเกียรติบัตร ซึ่งผู้สอนประกอบด้วย คุณครู
สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร ครูช านาญการพิเศษ คุณครูบุปผา แก่นแก้ว ครูช านาญการ นางสาวเสริมสุข 
ราชวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ นางสาวสัณห์ฤทัย อุธรตัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์  โรงเรียน
เทศบาลบ้านศรีฐานก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ขอชื่นชมนะครับว่ามีกระบวนการสนับสนุนที่ดี เป็นไปตามนโยบายที่เราอยากเห็นเด็กที่จะพัฒนาใน

เรื่องโรโบติกส์หรือเรื่องหุ่นยนต์ สาระส าคัญก็คือมีข้อมูลดี ๆ ว่ามีนักเรียนที่เก่ง ๆ แบบนี้ทางด้านโรโบติกส์
พยายามประสานกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดกลางกับนักเรียนที่ประสบความส าเร็จในการประกวดพวกนี้ 
พยายามดึงตัวส่งต่อไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ถ้าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางประกาศตัวเองมีเป้าหมายเป็น
อันดับ 1 ของเรียนในสังกัดเทศบาลในเรื่องของวิศวกรเครื่องกล ในเรื่องของโรโบติกส์หรือหุ่นยนต์ ผอ.ก็ไปวาง
กระบวนการพัฒนาตนให้มันชัดและมีครูที่เกี่ยวข้องเข้าไปดึงเด็ก ไปชักจูง มีการสนับสนุนจากโรงเรียนเดิมเพ่ือ
ส่งต่อเด็กเก่ง ๆ ทางด้านพวกนี้ไปต่อท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง พยายามท าให้ได้เป็นระบบ ไม่อยากจะสูญเสีย
เด็กเก่ง ๆ แบบนี้ของโรงเรียนในสังกัด อันนี้ประการที่ 1 ประการที่ 2 ไปนั่งดูพวก Youtuber เด็กรุ่นใหม่เก่ง
มากไปต่างประเทศสามารถที่จะเดินทาง สื่อสารภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่มี
ปัญหาเลยในเรื่องของการเดินทาง ในเรื่องการสื่อสารติดต่อ แม้กระท่ัง Youtuber หนุ่ม ๆ บางคนประกาศเลย
บอกว่าคือเขามีความรู้สึกว่าประเทศไทยถ้าเราสามารถสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ดีพอ  
จะเป็นต้นทุนที่ดีของประเทศชาติในการพัฒนา เราเองเราก็เคยพูดถึง 3 เรื่องจ าได้ไหมนอกจากค าว่า
คุณลักษณะพึงประสงค์ 5 + 1 อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิต เรื่องที่ 3 ก็คือสร้างบุคลิก ไฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งเสริมพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีและสุดท้ายก็คือมี พ้ืนฐานที่ดี ในภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศภาษาอันดับ 1 ที่เราต้องเลือกก็คือภาษาอังกฤษ จะท ายังไงกับ 11 โรงเรียนถ้าเราจะคัด
กรอง ยกตัวอย่างกลุ่มที่เก่งในเรื่องหุ่นยนต์ เก่งหุ่นยนต์แค่ไหนก็ตามทีแต่ถ้าคุณไม่มีพ้ืนฐานภาษาต่างประเทศ
แล้วอนาคตคุณไม่ไปไกลมากกว่านั้นหรอก สุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นแค่คนประกอบแล้วก็เป็นแค่แรงงาน
พื้นฐาน แต่ถ้าคุณพัฒนาการได้ดีกว่านั้นเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เชี่ยวชาญหุ่นยนต์ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี 
มันจะไปไกลมาก เอาเด็กพวกที่เป็นหัวกะทิแบบนี้ตั้งค่ายแคมป์ภาษาอังกฤษขึ้นมาสักแคมป์ของ 11 โรงเรียน 
แล้วก็มีกระบวนการคัดกรองเด็กพวกหัวกะทิแต่ละโรงเรียนแล้วก็มาเข้าค่ายแบบนี้  เพราะเราคงไม่สามารถ
ส่งเสริมทุกคนได้ แต่ทุกคนในสังกัดโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐาน แต่มันจะต้องมีเด็กบางกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน
สร้างแรงบันดาลใจให้มีความทะเยอทะยานมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ดี เราจะท ายังไงกับเรื่องแบบนี้ ถ้าแต่ละ
โรงเรียนที่ผ่านมาเราต่างคนต่างแยกกันท า ถ้าสามารถท าโครงการร่วมกันได้ฝากส านักการศึกษา ฝากฝ่าย
บริหาร 11 โรงเรียน แทนที่จะไปแบกภาระค่าใช้จ่ายอยู่แค่บางโรงเรียน แต่ให้มันมีแคมป์ภาษาอังกฤษทั้งปี
สมบูรณ์อย่างนี้ แคมป์ภาษาอังกฤษทั้งปีและทุก ๆ ปีแล้วเด็กกลุ่มนี้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รู้ช่องทาง
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วิธีการจะพัฒนาภาษาอังกฤษพวกเราต้องยอมรับใช่ไหม เราแก่เกินจะให้เราไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ ณ วันนี้
มันไม่มียากินแก้โรคเสียใจว่าถ้ารู้แบบนี้จะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ มันหมดแล้ว แต่โลกแบบนี้มันจะส่งต่อได้ว่า
มันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อไปถ้าเราวางพ้ืนฐานให้ ดังนั้น ถ้าเรามีแคมป์ภาษาอังกฤษของ 11 โรงเรียน
พัฒนาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือสร้างให้เด็กที่เป็นหัวกะทิสามารถมีตรงนี้ขณะเดียวกัน 11 
โรงเรียนก็ยังปูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษแล้วค่อย ๆ คัดปีที่ 1 อาจจะไม่เก่งแต่บังเอิญปีที่ 2 ปีที่ 3 มีแรงบันดาลใจ 
มีแรงฮึดก็เข้าแคมป์กับเราได้อีก แม้กระทั่งแคมป์อ่ืน ๆ นอกจากแคมป์ภาษาอังกฤษแล้วยกตัวอย่างโรงเรียน
เรามีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกี่โรงเรียนแทนที่จะแยกท า เฉพาะโรงเรียนเทศบาลวัดกลางมีกี่ประเภท
มัธยมศึกษาตอนปลายท าแคมป์ติวให้เขาได้ไหม ติวสอบ ถ้าเราเกิดจากข้อจ ากัดทางด้านปัญหาเศรษฐกิจใน
ครอบครัวหลายครอบครัวอึดอัดแล้วก็คับแค้นใจไม่มีก าลังส่งลูกไปเรียนพิเศษเหมือนคนอ่ืน เราก็มีแคมป์ที่จะ
สอนติวเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ใช่ติวแค่ ม.6 ติวมันตั้งแต่ ม.4 ให้มีพ้ืนฐานที่ดีสุดท้ายผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่
พูดถึงผลลัพธ์ที่เข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ผลลัพธ์มันมีประสิทธิภาพในการสอบ ในการเรียนที่ดีขึ้น โดยรวมหลาย ๆ 
โรงเรียนมาถ้าเรารวมมาได้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 – 6 มีให้เนื้อหาให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็มีความพร้อมมี
แม้กระทั่งแคมป์ Portfolio ผมอยากให้ท าตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยซ้ า ถ้าผมยังพูดอยู่เรื่องหนึ่งหลายคน
จะฟังหรืออาจจะเบื่อในสิ่งที่ผมพูดเด็กต่างจังหวัดแบบเราพอถึงเวลาไปสอบรอบ Portfolio บางทีเด็กบางคน
เก่งมากมีปัญญาไปสอบเข้าระดับอุดมศึกษาที่ส่วนกลาง แต่พอ Portfolio ไปโชว์ใส่กันตอนสอบสัมภาษณ์ 
ขณะที่บางคนท าออกมาเป็น Presentation แบบหรูหราอลังการ เก่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ขณะที่บ้านเรามีแค่
เป็นเอกสารเป็นแผ่น ของอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าเด็กเทศบาลเราไม่ได้ต่างชั้นเลย เราเพียงขอแค่รู้ว่าเราอ่อน
อะไร ขอแค่รู้ว่าอ่อนอะไร เราจะเติมให้เด็กของเรามีความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางการศึกษา มันจะต้อง
เกิดขึ้นได้จริงกับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนั้น แคมป์พวกนี้เท่าที่ผ่านมามันท าเฉพาะหลักสูตรในโรงเรียน 
ส านักการศึกษาจะเป็นเจ้าภาพโครงการได้ไหม ลองทดลองท า ผมก็ใจร้อนเพราะผลการศึกษามันไม่ท าปีนี้และ
ปีหน้ามันงอกใช่ไหม มันใช้เวลาเป็น 10 ปี กว่าผลมันจะงอกเงยงอกงามออกมา ดังนั้น ก็คือเริ่มต้นที่อะไรหรือ
จะท าพร้อม ๆ กัน 2 - 3 แคมป์ ทั้งแคมป์ภาษาอังกฤษ ทั้งแคมป์การติวทางด้านวิชาการ แคมป์การท า 
Portfolio ให้เด็กของเราสามารถมีพัฒนาการในเรื่องแบบนี้ได้ เห็นเด็กรุ่นใหม่กลับมาบ้านมันไม่ใช่กลับมาแล้ว
ท าอาชีพเดิม ๆ แล้วกลับมาโดยใช้ประสบการณ์เทคโนโลยีที่เข้าไปอยู่บริษัทในกรุงเทพฯกลับมาตั้งเนื้อตั้งตัว
อายุเท่าไหร่เอง 20 ปลาย 30 ต้น ก็ตั้งตัวท าบริษัทน าเทคโนโลยีได้แล้ว ดังนั้น เราไม่จ าเป็นต้องว่าเด็กเราจะไม่
มีโอกาสไปถึงถ้าเรารู้ตั้งแต่ตอนนี้เราพัฒนาร่วมกัน ดังนั้น ก็หวังว่าส านักการศึกษาจะรับเอานโยบายนี้ไปลอง
พัฒนาขึ้นมาดูถ้าที่ผ่านมาเราแยกส่วนตอนนี้มาท าร่วมกันได้ไหม ถ้าท าร่วมกันเมื่อเติมทุกอย่างเข้าไปผมมั่นใจ
ว่ามันท าได้ดี ก็อยากจะให้ช่วยรับเรื่องนี้ไปนะครับ       

มติที่ประชุม  :  รับทราบและมอบหมาย ดังนี้ 

- (ส้านักการศึกษา) ศึกษาวิธีการจัดตั้งแคมป์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กนักเรียน
ใน 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
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4.4 เรื่องรายงานการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ้าปี 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     

นายจตุรงค์  พันเดช   รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 
กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่

เคารพทุกท่านนะครับ กระผมนายจตุรงค์ พันเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ได้รับ
มอบหมายจากนายทวีศักดิ์ พรหมมงคล ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล อันนี้เป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งโครงการนี้เป็นการสอบแข่งขัน 2 วิชาด้วยกัน วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละวิชาจะสอบ
ทั้งหมด 3 รอบด้วยกันคือ รอบแรกการสอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รอบที่ 2 คือระดับประเทศ 
รอบที่ 3 คือระดับนานาชาติ แต่การที่จะผ่านเข้าไปแต่ละรอบนั้น ต้องผ่านในระดับรอบแรกก่อนในการนี้มี
ครูผู้สอน ได้แก ่คุณครูสมหวัง แข้โส และ คุณครูจันทจิตต์ สมมะวัง ครูช านาญพิเศษ ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ในระดับประถมศึกษา โดยวิชาคณิตศาสตร์ส่งทั้งหมด 2 คน วิชาวิทยาศาสตร์ส่ง
ทั้งหมด 8 คน ในการสอบรอบแรกเป็นการสอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อันนี้ใช้สนามสอบที่
โรงเรียนสนามบิน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 มีนักเรียนที่สอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 320 คน  ผ่านเข้ารอบ
ทั้งหมด 163 คน ผลการสอบ เด็กหญิงญาณภัทร์ ชัยทัพ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล
เหรียญเงินในรายการรายวิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งเขาสอบได้ล าดับที่ 95 อันนี้ผ่านเข้ารอบ 2 ระดับประเทศ 
ขอเสียงปรบมือด้วยครับ ในการสอบระดับรอบที่ 2 เป็นการสอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ผลการสอบนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้เลยไม่ผ่านเข้าสู่ในรอบที่ 3 คือระดับ
นานาชาติ ผลการสอบได้แค่ระดับเหรียญเงินในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจ าปี 2567 
เฉพาะรอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ส าหรับโรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองใหญ่บริหารงานโดยท่าน ผอ.ทวีศักดิ์ พรหมมงคล ท่านรองรินทนา พันธ์ไธสง และรองจตุรงค์ 
พันเดช ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนช่องทางที่จะติดตามโรงเรียน ช่องทางที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 043-466-182 
ช่องทางที่ 2 www.nongyai.ac.th ช่องทางที่ 3 Facebook โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่หงายกะลา
ปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง เพ่ือหลาย ๆ ท่านอาจจะติดตามพัฒนาการของโรงเรียนในโอกาสต่อ ๆ ไปครับ 
ขอขอบคุณครับ   

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

4.5  เรื่องรายงานผลการแข่งขันกิจกรรม “นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้้า รักษ์โลก” ประจ้าปี 
2567 (ระดับประเทศ)  

นางสาวระวีวรรณ  คงเดชอดิศักดิ์   ครู โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 
เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารและคณะครูเทศบาลนครขอนแก่นทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาว

ระวีวรรณ คงเดชอดิศักดิ์ ครูช านาญการ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ขออนุญาตรายงานการเข้ารับรางวัลของ
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 2 รางวัล รางวัลแรกโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเข้าร่วมแข่งขันนักประดิษฐ์ อถล. 
รักดิน รักน้ า รักษ์โลก ประจ าปีพุทธศักราช 2567 ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ Smart Plant ระบบรดน้ าอัจฉริยะ
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ส าหรับการประกวดในครั้งนี้เราก็ได้น้อมน าพระราชด าริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
รักษาสืบสานต่อยอด ภายใต้ดินดี น้ าดี ชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน โรงเรียนของเราก็ได้เข้าร่วมโดยส านักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนและคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด โดยทางส านักงานได้จัด
กันมาตลอดทั้งปี  ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตร โล่รางวัลและเงินรางวัล จ านวน 15,000 บาท ได้เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 
อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย
ให้ให้นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีคณะทีมงานผู้เข้า
รับรางวัลดังนี้ เด็กหญิงมณีใน วงษ์สิม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายภคินท์ อินพานิช นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ เด็กชายภูมินันท์ ปัดทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะ
ครูน าโดยนางสาวชุตินธร หัตถพนม ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู นางสาวสุพัตรา โถบ ารุง รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู และมีผู้ควบคุมอีก 2 ท่านคือคุณครูอัครพล ศรีอุดร คุณครูช่อเพชร โย
เหลา และ คุณครูเสาวนีย์ ไชยปาน ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเข้าร่วมนะคะ รวมถึงคณะคุณครูเทศบาลโรงเรียนคุ้มหนอง
คูทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเด็ก ๆ ได้เตรียมตัวในการประกวดครั้งนี้ และที่ลืมไม่ได้ก็ขอขอบพระคุณส านัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานการส่งผลงานครั้งนี้  และอีก 1 รางวัลนะ
คะที่ภาคภูมิใจที่เราเพ่ิงได้รับมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา คือการแข่งขัน Coding Bootcamp 
(ระดับประถม) ประจ าปี พ.ศ. 2567 โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย จัด
โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ (Depa) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดขึ้นที่ศูนย์
ประชุมการและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทีมทั้งหมด 150 ทีม จากทั่วภาคอีสานตอนบนและ
อีสานตอนกลาง เพ่ือคัดเลือกตัวแทน 10 ทีม ไปแข่งขันระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท 
ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา และทีมที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้จะได้ไปต่อต่างประเทศ ซึ่งปีนี้จัดที่
ประเทศเกาหลีใต้ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูของเราร่วมแข่งขันโดยใช้หัวข้อ Ai Smart Trash Bin หรือถัง
ขยะอัจฉริยะที่สามารถแยกประเภทขยะผ่านระบบ AI มีระบบแจ้งเตือนเมื่อปริมาณขยะเต็มถังหรือมีของเหลว
ในถัง อีกท้ังสามารถจับปริมาณฝุ่นละอองและตรวจจับสิ่งมีชีวิตในถังขยะอัจฉริยะได้ การแข่งขันครั้งนี้โรงเรียน
เทศบาลคุ้มหนองคูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา รับเงินรางวัลสนับสนุน 50,000 บาท ซึ่งถ้าเราได้
เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศแล้วเป็นตัวแทนได้ที่ 1 อีก ก็จะไปแข่งขันต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ขอบพระคุณ
ค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ขอบคุณคณะผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ลูก ๆ เก่งมาก ๆ เลยนะครับ รายงานได้ดีขอชื่นชม  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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4.6  เรื่องรายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Robot Gathering   

นายชัยวัฒน์  ชะอินทร์วงศ์   ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง   
เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมที่

เคารพทุกท่านครับ กระผมนายชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงศ์ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
กระผมขอน าเสนอผลการแข่งขันหุ่นยนต์ สืบเนื่องมาจากชมรมวิทยาการหุ่นยนต์เพ่ือการแข่งขัน จังหวัดศรีสะเกษ 
ได้จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ศรีสะเกษโรโบติกส์ ประจ าปีพุทธศักราช 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 
มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ที่ผ่านมาชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มี
รายการการแข่งขันท้ังหมด 27 รายการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง น าโดยท่านผู้อ านวยการบุญธรรม โบราณมูล 
ท่านรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย ได้ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ในรายการ Robot 
Gathering รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน 2 ทีม ซึ่งมีผู้ควบคุมเป็นครูที่ดูแล
นักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อมและเข้า
ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ในรุ่นรายการ Robot Gathering รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 
16 ทีมทั่วประเทศ ผลการแข่งขันโรงเรียนเทศบาลวัดกลางของเราคว้ามา 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนห้องเรียน
ส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เช่นเดียวกัน ขอบพระคุณครับ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมลูก ๆ นักเรียนนะครับ           

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

4.7  เรื่องรายงานตัวพนักงานและพนักงานครูเทศบาลนครขอนแก่น    

นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง   หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก้าลัง    
เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะคะ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาเรามี

การรับโอนและย้ายพนักงานทั้งสิ้น 25 ราย ขอแนะน าท่านแรกเลยนะคะ นายพรสถิตย์ กาสีชา ต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัดเทศบาลต าบลน้ าพอง โอนมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน สังกัดส านักสวัสดิการสังคม ท่านที่ 2 นายขจรพงศ์ สุนทรไชยา ต าแหน่งนักพัฒนาสังคมช านาญการ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โอนมาด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ส านักสวัสดิการสังคม ท่านที่ 3  
นางสาวศศิวรรณ ควรแย้ม ต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ สังกัดเทศบาลต าบลภูเวียง
โอนมาด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ สังกัดส านักปลัดฯ ท่านที่ 4 นางภาวินี กาฬอ่อนศรี  
ต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ ส านักปลัดฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2567 ท่านที่ 5 นายเกรียงไกร กานุสนธิ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ท่านที่ 6 นายเจริญ อัคราช 
ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านโสกแต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 โอนมาด ารง
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ต าแหน่งครูที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ท่านที่ 7 นางสาวช่อมณี แซ่ม่อ ต าแหน่งครูโรงเรียนน้ าพองศึกษา 
โอนมาด ารงต าแหน่งครูที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ท่านที่ 8 นางอัญชนา สุพร ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้าน
ค าแก่นคูน โอนมาด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ท่านที่ 9 นางสาวเมธาวี ศรปีลัดกอง ต าแหน่งครู
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โอนมาด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
ท่านที่ 10 นางสาวสุปัญญา โพธิ์ศรี ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสีชมพูศึกษา โอนมาด ารง
ต าแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่านที่ 11 นางสาวสุจิตร์ตา แสงนาโก ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนบัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์ โอนมาด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่านที่ 12 นางสุจิตรา 
ภูแข่งหมอก ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โอนมาด ารงต าแหน่งครูที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
ท่านที่ 13 นางสาวอัจฉรา ศรีชัยโย ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านนามั่ง จังหวัดอุดรธานี โอนมาด ารงต าแหน่งครู
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่านที่ 14 นางสาววริศรา สิมภัยลี ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองตาพุด จังหวัด
ราชบุรี โอนมาด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่านที่ 15 นางสาวบุญญาภา พันวิลัย ต าแหน่งครู
โรงเรียนก าแพง จังหวัดศรีสะเกษ โอนมาด ารงต าแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ท่านที่ 16 นางขัตติยา 
สิทธิวิบูลย์ชัย ต าแหน่งครูวิทยาฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวัดชมนิมิต จังหวัดสมุทรปราการ โอนมาด ารง
ต าแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ท่านที่ 17 นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โอนมาด ารงต าแหน่งครูที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ท่านที่ 18 
นางสาวพัชรี พลราช ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลกุดน้ าใส โอนมาด ารง
ต าแหน่งครูที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ท่านที่ 19 นางสาววิจิตตรีศิลป์ แสงสุวรรณ ต าแหน่งครู
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โอนมาด ารงต าแหน่งครูที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ต่อไปจะเป็นพนักงาน
จ้างนะคะ ท่านที่ 20 นายมานพ ช่องตะคุ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ท่านที่ 21 นางสาวช่อผกา นาทันตอง บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียน
เทศบาลบ้านศรีฐาน ท่านที่ 22 นางสาวศรันยา วิชาเงิน บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี สังกัดส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท่านที่ 23 นางสาวดารณี บุญกอง บรรจุเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านักการศึกษา ท่านที่ 24 นางสาวสิริกร 
สีท ามา บรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
ท่านสุดท้ายนะคะ นางสาวปุญญาดา ลิ้มธรรมรส บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณค่ะ ครบแล้วค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ปรบมือต้อนรับทั้งหมดหน่อยครับ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีนะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เราจะมาเสริมเติมในส่วนที่ขาด มาพัฒนามาต่อยอดในส่วนที่เราอยากจะให้มันเป็นไปแล้วก็รักษาในสิ่งที่มันดี
งามเอาไว้ มาร่วมมือกันนะครับ เพ่ือบ้านเมือง ชุมชนและก็โรงเรียนลูก ๆ ของพวกเราด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ 
ขอบคุณมาก    
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  (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน                       
             (นายภาษิต  ชนะบุญ)             
        รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

 (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวอมรา  โกศลสุรภูมิ)              
           หวัหน้าฝ่ายกิจการสภา 

                 (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน   
                           (นายอดิศักดิ์  สมจิตต์)                    
                         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ   

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ในวาระอ่ืน ๆ มีท่านใดจะแจ้งอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ 

- ไม่มี        

เลิกประชุมเวลา  16.00  น.  

 

 

 

 

 

 

      (ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นายวงศ์ธวัฒน์  ทองป้อง) 
              เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        


